



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สำหรับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗- ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกาศให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้ดำเนินการทดสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร มีกำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการเลือกสรร แต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามกำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนด

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ย่างไปแล้ว

๔. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองเรียกรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน โดยสัญญาค้ำประกันจะต้องมีข้าราชการ ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้ค้ำประกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง โดยให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

อนึ่ง ในครั้งนี้อีกการบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จะทำการเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่ ๑ ของทุกตำแหน่ง มาทำสัญญาจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายกาแมน สมมาต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

บัญชีแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนโพธิ์ทอง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัดสำนักปลัด

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวผู้สมัคร	หมายเหตุ
๑	นางสาวทินมณี ยะนาย	๑๐๔	สอบได้ลำดับที่ ๑
๒	นางสาวนุแอมมา หะแว	๑๐๒	สอบได้ลำดับที่ ๒
๓	นางสาวธนพินท์ ชูละเอียด	๑๐๕	สอบได้ลำดับที่ ๓
๔	นางสาวจารวี แยกปาทาน	๑๐๑	สอบได้ลำดับที่ ๔
๕	นางสาวหนึ่งฤทัย ต่วนมิหนาน	๑๐๓	สอบได้ลำดับที่ ๕

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัด

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวผู้สมัคร	หมายเหตุ
๑	นายพิทวัส อาคหมาด	๒๐๑	สอบได้ลำดับที่ ๑
๒	นายเกียรติศักดิ์ ชาวโพธิ์หลวง	๒๐๒	สอบได้ลำดับที่ ๒

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ยาม สังกัดสำนักปลัด

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวผู้สมัคร	หมายเหตุ
๑	นายจรัส โต๊ะหมาน	๓๐๑	สอบได้ลำดับที่ ๑
๒	นายจตุรวิทย์ ตริยฤทธิ์	๓๐๒	สอบได้ลำดับที่ ๒

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ สังกัดสำนักปลัด

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	หมายเหตุ
๑	นายกานต์ อนันท์ขาล	๔๐๒	สอบได้ลำดับที่ ๑
๒	นายสุเทพ คงไชย	๔๐๑	สอบได้ลำดับที่ ๒



( นายกาแมน สมอาด )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง